

# เปิด HUAWEI IdeaHub รองรับการประชุมยุคโควิด



หัวเว่ย จับมือ ซินเน็ค เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ “HUAWEI IdeaHub” จออัจฉริยะรุ่นใหม่ ยกกระดับประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการ รองรับการประชุมยุคโควิด

นายโรเบิร์ต หวาง ประธานกลุ่มธุรกิจคลาวด์และเอไอ หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมกับ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าไอทีชั้นนำระดับโลก เปิดตัว “HUAWEI IdeaHub” จออัจฉริยะสุดล้ำ ที่มาพร้อมการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ดีไซน์-สมาร์ท สวยหรูและโซลูชันจอร์ระบบสัมผัส โดยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเหมาะกับการใช้งานจริงเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรและกลุ่มธุรกิจต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จากโซลูชันสำนักงานที่ช่วยประหยัดพลังงานและมีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ จะช่วยเร่งกระบวนการ ทราบสฟอร์มาเข้าสู่ยุคดิจิทัลขององค์กรให้เร็วขึ้น

ทั้งนี้ งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ HUAWEI IdeaHub อย่างเป็นทางการในช่วงที่ผ่านมา จัด

ขึ้นภายใต้แนวคิด “Smart Business Smart Life” สะท้อนภาพลักษณ์ของ 2 ค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง หัวเว่ย และ ซินเน็ค โดยภายในงานได้จัดนิทรรศการ HUAWEI IdeaHub เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกับนวัตกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะรุ่นใหม่ล่าสุด

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในทุกๆ ด้าน ทำให้ได้มีการปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ HUAWEI IdeaHub เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่หัวเว่ยพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างออฟฟิศอัจฉริยะ ที่รองรับการทำงานในทุกสถานการณ์ อุปกรณ์อัจฉริยะนี้ได้ผสมผสานหลากหลายฟังก์ชันเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์การใช้งานหลายหน้าจอร่วมกัน ใช้เป็นกระดานไวท์บอร์ดแบบอินเตอร์แอคทีฟ รองรับการทำงานร่วมกันจากการสั่งงานทางไกล ใช้ประชุมทางไกลผ่านจอภาพแสดงผลภาพคมชัดด้วยความละเอียดระดับ Full HD และมี Huawei App Gallery ที่ติดตั้งมาพร้อมให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติม”

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ HUAWEI IdeaHub กล่าวว่า ซินเน็คได้คัดสรรผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่จะเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของผู้บริโภค ไปจนถึงองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันเราเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับสินค้าแบรนด์ชั้นนำระดับโลกกว่า 60 แแบรนด์ และจัดจำหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนที่มีทั้งร้านค้าปลีก ทั้งสรรพสินค้า และช่องทางออนไลน์กว่า 6,000 ราย และศูนย์บริการกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้สัญลักษณ์รับประกัน Trusted By Synnex โดยซินเน็ค เป็นพาร์ทเนอร์หลักกับหัวเว่ย ทั้งด้านการจัดจำหน่าย และบริการหลังการขายในทุกกลุ่มสินค้าตั้งแต่สมาร์ทโฟน ไปจนถึงสินค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจ เรามีความพร้อมในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีของ หัวเว่ย ไปสู่อองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนผู้ใช้งานทั่วไป โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการขายอย่างครบวงจร ●



# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/สังคม

วันที่: จันทร์ 11 - พุธ 13 มกราคม 2564

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5322

Col.Inch: 15.40

Ad Value: 20,790

ภาพข่าว: สุดล้ำ

หน้า: 22(บน)

PRValue (x3): 62,370

คลิป: สีสี่



สุดล้ำ - โรเบิร์ต หวาง ประธานกลุ่มธุรกิจคลาวด์และเอไอ หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ร่วมกับ สุจิตา มงคลสุทธิ CEO บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) เปิดตัว HUAWEI IdeaHub จออัจฉริยะสุดล้ำ ที่เชื่อมต่อแบบไร้สาย ดีไซน์-สมาร์ท สวยหรูและโซลูชันจอร์บบสัมผัส ช่วยเร่งการทราเวลล์ฟอร์ม สู่ยุคดิจิทัลขององค์กรให้เร็วขึ้น โดยมี มาร์กี้-ราตรี บาเลนซิเอกา ร่วมงานที่เซ็นทรัลเวิลด์

## 'หัวเว่ย' พนัก 'ซินเน็ค' เปิดตัว 'HUAWEI IdeaHub' จออัจฉริยะรุ่นใหม่ ตอบโจทย์ธุรกิจยุคดิจิทัลรับ 5G

นายโรเบิร์ต หวาง ประธานกลุ่มธุรกิจคลาวด์และเอไอ หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในทุกๆ ด้าน ทำให้ได้มีการปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ HUAWEI IdeaHub เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่หัวเว่ยพัฒนาขึ้นเพื่อสร้าง "ออฟฟิศอัจฉริยะ" ที่รองรับการทำงานในทุกสถานการณ์ อุปกรณ์อัจฉริยะนี้ได้ผสมผสานหลายฟังก์ชันเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์การใช้งานหลายหน้าจอร่วมกัน (multi-screen collaboration) ใช้เป็นกระดานไวท์บอร์ดแบบอินเตอร์แอ็กทีฟ รองรับการทำงานร่วมกันจากการสั่งงานทางไกล ใช้ประชุมทางไกลผ่านจอภาพแสดงผลภาพคมชัดด้วยความละเอียดระดับ Full HD และมี Huawei App Gallery ที่ติดตั้งมาพร้อมให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติม"

"HUAWEI IdeaHub จออัจฉริยะหรือไวท์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มีด้วยกัน 2 ขนาด ได้แก่ ขนาด 86 นิ้ว และ 65 นิ้ว ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานง่าย และราคาประหยัด โดยมีความหน่วง (latency) ต่ำ ทำให้ความเร็วในการตอบสนองการเขียนไม่เกิน 35 มิลลิวินาที และมีระบบจดจำลายมืออัจฉริยะซึ่งสามารถแปลงลายมือให้เป็นตัวพิมพ์ได้ หน้าจอมีความละเอียดระดับ 4K อีกทั้งทั้งภายในตัวเครื่องมีติดตั้งโซลูชัน HUAWEI



CLOUD Meeting ซึ่งรองรับการใช้งานร่วมกับ Cloud video conferencing ของแพลตฟอร์มอื่นๆ สำหรับตัวเครื่องรุ่น Pro มาพร้อมกับกล้องความละเอียด 4K และไมโครโฟน array 12 ตัว ให้สามารถรับเสียงได้ไกลถึง 8 เมตร และมีฟังก์ชันตัดเสียงรบกวน ในส่วนของกล้องมีฟังก์ชันปรับมุมมองโดยอัตโนมัติตามห้องประชุม และจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เช่น หากการประชุมมีผู้ประชุมเดินเข้าหรือออก กล้องจะทำการปรับภาพและทำให้หน้าจอกลับมาอยู่ตรงกลางได้อย่างอัตโนมัติ และจออัจฉริยะนี้สามารถจับภาพมุมมองกว้างและรองรับการใช้งานได้ทั้งระบบ Android และ Windows 10 ทั้งนี้ HUAWEI Idea

Hub ออกแบบมาเพื่อให้สะดวกในการติดตั้ง สามารถติดตั้งบนขาตั้งแบบเคลื่อนที่หรือติดตั้งตามผนังของสถานที่ต่างๆ ทั้งในห้องประชุมในบริษัท พื้นที่สำนักงานแบบเปิดโล่ง หรือโฮมออฟฟิศ และด้วยประสิทธิภาพอันเยี่ยมยอดและความยืดหยุ่นในการติดตั้ง HUAWEI IdeaHub จึงสามารถเป็นได้ทั้งออฟฟิศอัจฉริยะและเป็นตัวประสานการทำงานของทีม ซึ่งรองรับการทำงานในสำนักงานทุกรูปแบบ"

นางสาวสุริดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ HUAWEI IdeaHub กล่าวว่า "ซินเน็คฯ ได้คัดสรร

# สยามธุรกิจ

Siam Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 950

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 9 - ศุกร์ 15 มกราคม 2564

ปีที่: 27

ฉบับที่: 1815

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 58.69

Ad Value: 55,755.50

PRValue (x3): 167,266.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'หัวเว่ย' ผัน 'ซินเน็ค' เปิดตัว 'HUAWEI IdeaHub' จออัจฉริยะรุ่นใหม่ ตอบโจทย์...

ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่จะเข้ามาตอบ  
โจทย์ความต้องการใช้งานของผู้บริโภค ไป  
จนถึงองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐ และเอกชน  
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันเราเป็นตัวแทน  
จำหน่ายให้กับสินค้าแบรนด์ชั้นนำระดับ  
โลกกว่า 60 แแบรนด์ และจัดจำหน่ายสินค้า  
ผ่านตัวแทนที่มีทั้งร้านค้าปลีก ห้างสรรพ  
สินค้า และช่องทางออนไลน์กว่า 6,000  
ราย และศูนย์บริการกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ  
ภายใต้สัญลักษณ์รับประกัน Trusted By  
Synnex โดยซินเน็คฯ เป็นพาร์ทเนอร์หลัก  
กับ Huawei ทั้งด้านการจัดจำหน่าย และ  
บริการหลังการขายในทุกกลุ่มสินค้าตั้งแต่  
สมาร์ทโฟน ไปจนถึงสินค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจ  
เรามีความพร้อมในการส่งมอบผลิตภัณฑ์  
และเทคโนโลยีของ Huawei ไปสู่องค์กร  
ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนผู้ใช้งาน  
ทั่วไป โดยมีทีมงานที่เชี่ยวชาญคอยดูแล  
และให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการขาย  
อย่างครบวงจร”

“ขณะนี้เราอยู่ในยุคที่สินค้าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิต และใช้  
ประโยชน์ในการทำงานสำหรับวิถีใหม่ของ  
ผู้บริโภค ตลอดจนภาพรวมการขยายการ  
ลงทุนงานโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ  
การอัปเดตระบบ และอุปกรณ์เทคโนโลยี  
ของภาคเอกชน เพื่อรองรับการในอนาคต  
ให้สามารถเชื่อมต่อสื่อสาร และใช้ชีวิตให้  
สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ปัจจัยเหล่านี้จะ  
ช่วยสนับสนุนการเติบโตของสินค้ากลุ่ม  
คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และคลาวด์ & ซิเคียวริตี้  
ซึ่งคาดว่า HUAWEI IdeaHub ก็จะได้รับ  
การตอบรับที่ดีในตลาดเช่นกัน รวมถึง  
กระแส 5G ที่จะเข้ามากระตุ้นความ  
ต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์สื่อสาร ตลาดไอ  
โอที และสมาร์ตดีไวซ์ต่างๆ จะได้รับการ  
ตอบรับอย่างโดดเด่นในปี 2564 นี้”





# สยามกีฬา

Siam Sport  
Circulation: 250,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 9 มกราคม 2564

ปีที่: 36

ฉบับที่: 13095

Col.Inch: 18.71

Ad Value: 23,387.50

หน้า: 4(กลาง)

PRValue (x3): 70,162.50

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: ซีพจรกีฬา: เปิดตัว



เปิดตัว โรเบิร์ต ทวาง ประธานกลุ่มธุรกิจคลาวด์และเอไอ หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สุธิดา มงคลสุธี ปธ.จหน.บริหาร บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) จัดงานเปิดตัว “HUAWEI IdeaHub” จอมจักริยะสุดล้ำ โดยมี “มาร์ก” ราศรี บาเลนซีเอเก่า ร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์